
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 917  —  603. mál.

Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um Hagavatn á Biskupstungnaafrétti.

Frá Ísólfi Gylfa Pálmasyni.

1. Hvað líður rannsóknum á umhverfi Hagavatns á afrétti Biskupstungna?
2. Hvenær telur ráðherra að hægt verði að leggja fram nýtt umhverfismat þannig að hefja

megi framkvæmdir við hækkun Hagavatns til þess að draga úr uppblæstri á Biskups-
tungnaafrétti?


